

ซีพี - NVIDIA ร่วมงาน AI Vision  
“ทรู ไอดีซี” MOU “สยามเอไอคลาวด์”  
สร้างไทยเป็น ฮับ AI ดาต้าเซ็นเตอร์ของภูมิภาค หรือ TH-AI-LAND



กรุงเทพฯ, 4 ธันวาคม 2567 – บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ (ทรู ไอดีซี) บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือ ซีพี ซึ่งเป็นผู้นำด้านบริการดาต้าเซ็นเตอร์และระบบคลาวด์ ร่วมกับ บริษัท สยามเอไอ คอร์ปอเรชั่น (สยามเอไอคลาวด์) ผู้ให้บริการคลาวด์คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงและ NVIDIA Cloud Partner รายแรกในไทย ตลอดจนผู้พัฒนานวัตกรรมด้านเอไอด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ประกาศความร่วมมือผ่านการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อพัฒนาระบบนิเวศ AI ของประเทศไทย ครอบคลุมโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล การสร้างโมเดล AI และบริการ AI ออนไลน์ โดยมีเป้าหมายสำคัญในการยกระดับศักยภาพ AI ของประเทศสู่ระดับโลก



โดยงานนี้ได้รับเกียรติจาก นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ นายสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ รวมถึงนาย Jensen Huang ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ NVIDIA เข้าร่วมงาน ทั้งนี้มี นายฐนสรณ์ ใจดี ประธานคณะผู้บริหาร ทรู ไอดีซี และ นายรัตนพล วงศ์นภาจันทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สยามเอไอคลาวด์ เป็นผู้แทนในการลงนามครั้งสำคัญนี้เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี AI และเพิ่มศักยภาพของประเทศไทยบนเวทีโลก



นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ เปิดเผยว่า การพัฒนาระบบนิเวศ AI และ AI Data Center ถือเป็นหัวใจสำคัญในการเสริมศักยภาพของประเทศไทยบนเวทีโลก ซีพีมีเป้าหมายชัดเจนที่จะนำเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำมาช่วยสร้างสังคมและเศรษฐกิจดิจิทัลที่แข็งแกร่ง โดยความร่วมมือครั้งนี้ระหว่างทรู อดิชั่นกับ สยาม เอไอ คลาวด์ พันธมิตรของ NVIDIA ซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) จะช่วยเร่งการเปลี่ยนผ่านของประเทศไทยสู่ยุค AI อย่างแท้จริง เราเชื่อมั่นว่าด้วยทรัพยากรและความเชี่ยวชาญที่เรามี ร่วมกับเทคโนโลยีระดับโลกของ NVIDIA จะทำให้ไทยกลายเป็นศูนย์กลางด้าน AI ของภูมิภาคในอนาคต



นายฐนสรณ์ ใจดี ประธานคณะผู้บริหาร ทรู อดิชั่น เปิดเผยว่า ทรู อดิชั่น ในฐานะบริษัทเทคโนโลยีของคนไทยที่ให้บริการด้านดาต้าเซ็นเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ถือเป็นบทบาทและหน้าที่ที่สำคัญในการร่วมสร้างความแข็งแกร่งด้าน AI Ecosystem ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง AI แห่งภูมิภาค โดยความร่วมมือระหว่างทรู อดิชั่น และ สยาม เอไอ ในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก NVIDIA โดยมุ่งเน้นการร่วมกันพัฒนาดาต้าเซ็นเตอร์ให้สามารถรองรับเทคโนโลยีของ NVIDIA ได้อย่างเต็มศักยภาพ เพื่อก้าวสู่การเป็น AI Ready Data Center ที่ตอบโจทย์ความต้องการทั้งในระดับประเทศและภูมิภาคอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพสูงสุด

ทั้งนี้ ทรู อดิชั่น จะใช้จุดแข็งในด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ดาต้าเซ็นเตอร์ และระบบความปลอดภัยไซเบอร์ ผสานกับทรัพยากรของ สยาม เอไอ คลาวด์ และเทคโนโลยีล้ำสมัยของ NVIDIA เพื่อสร้างโซลูชัน AI ที่ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศไทย ตั้งแต่การพัฒนาดาต้าเซ็นเตอร์ที่รองรับ AI การสร้างโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) ไปจนถึงบริการ AI-as-a-Service ที่ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มการเข้าถึงให้กับองค์กรทุกระดับ ความร่วมมือครั้งนี้จะไม่เพียงยกระดับศักยภาพ AI ของไทยให้เทียบเท่ามาตรฐานโลก แต่ยังวางรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการพัฒนาระบบนิเวศ AI ที่ครอบคลุมและยั่งยืน เพื่อยกระดับบริการสาธารณะ การวิจัย และความสามารถในการแข่งขันของประเทศ พร้อมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่นาคตที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่างแท้จริง



ขณะที่ นายรัตนพล วงศ์นภจันทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สยามเอไอคลาวด์ กล่าวว่า “ในฐานะ NVIDIA Cloud Partner รายแรกในไทย การลงนาม MOU กับ ทูริ โอดีซี ยืนยันความมุ่งมั่นของเราในการพัฒนาศักยภาพ AI ของประเทศไทย เราเชื่อว่าการผสมผสานความเชี่ยวชาญด้าน AI และการสร้างโมเดลจะช่วยพัฒนาโซลูชันที่เปลี่ยนแปลงและสร้างประโยชน์ต่อภาคส่วนสำคัญของประเทศได้อย่างแท้จริง”

การร่วมมือครั้งนี้วางเป้าหมายให้ไทยเป็นศูนย์กลาง AI ของภูมิภาค พร้อมสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและนวัตกรรมในระยะยาว สาระสำคัญในความร่วมมือครั้งนี้ประกอบด้วย:

- โครงสร้างพื้นฐาน AI: พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานประสิทธิภาพสูง เช่น ดาต้าเซ็นเตอร์ที่รองรับ AI และเทคโนโลยีประมวลผลขั้นสูง (High Density Computing, Liquid Cooling Computing) ภายใต้การออกแบบ การก่อสร้าง และการดำเนินงานที่เป็นเลิศ เพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ในอุตสาหกรรมไทยและภูมิภาค
- การสร้างโมเดล AI: ร่วมพัฒนา Generative AI, โมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLMs) และแอปพลิเคชัน AI ที่ปรับใช้ได้หลากหลาย ซึ่งมีความแม่นยำและมีจรรยาบรรณ
- การวิจัยและพัฒนา (R&D): ใช้ NVIDIA GPUs เพื่อสร้างโมเดล AI เช่น การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคแบบรอบด้าน (Customer 360°) เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด พร้อมต่อยอดการวิจัยในด้านอื่น ๆ
- การออกสู่ตลาด: พัฒนาแพลตฟอร์ม AI-as-a-Service ที่เข้าถึงง่าย ลดต้นทุน และรองรับการใช้งานหลากหลายภาคส่วน โดยเฉพาะบริการสาธารณะ ระบบภาครัฐ และการวิจัย

ทั้งนี้ ภายใต้ความร่วมมือนี้ ทั้ง ทูริ โอดีซี และ สยามเอไอคลาวด์ มุ่งหวังที่จะเสริมสร้างความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรม AI ของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และวางรากฐานความก้าวหน้าทางดิจิทัลเพื่อต่อยอดการเติบโตอย่างยั่งยืนในบริบทของโลกที่ขับเคลื่อนด้วย AI

-###-

## เกี่ยวกับ ทูริ โอดีซี

บริษัท ทูริ อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ ทูริ โอดีซี (สำนักงานใหญ่: กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย) เป็นผู้นำการให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและรองรับการทำงานของปัญญาประดิษฐ์ (AI-Ready Data Center) โดยมีประสบการณ์การบริหารจัดการศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานสากลในย่านธุรกิจสำคัญทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจในยุคดิจิทัล ทูริ โอดีซีได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์ที่ตรงกับความต้องการขององค์กรด้านดิจิทัลระดับโลก และเป็นพันธมิตรสำคัญที่ช่วยสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน

ข้อมูลเพิ่มเติม: <https://www.trueidc.com/>

## เกี่ยวกับ สยามเอไอคลาวด์

บริษัท สยาม เอไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือ สยามเอไอคลาวด์ (สำนักงานใหญ่: กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย) เป็นบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของไทย ที่มุ่งเน้นการให้บริการคลาวด์คอมพิวติ้งที่มีประสิทธิภาพสูงและการพัฒนานวัตกรรมด้านเอไอ ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) บริษัทได้ร่วมมือกับ NVIDIA ผู้นำด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ระดับโลก เพื่อเป็นพันธมิตรคลาวด์ NVIDIA Cloud Partner (NCP) รายแรกของไทย โดยมีเป้าหมายในการช่วยเร่งการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศไทย ผ่านการนำเสนอโซลูชันคลาวด์และเอไอ ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง ตลอดจนผลักดันนวัตกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์และปัญญาประดิษฐ์ใหม่ ๆ ในประเทศไทย เพื่อ ช่วยให้ธุรกิจและองค์กรต่าง ๆ สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเหล่านี้ ได้อย่างเต็มศักยภาพ